

'จาตุรนต์' ยืนยันเน็ตปี 50 ต้องสอบอัตโนมัติ

ไม่ให้ทปอ. จัดสอบอ้างอิงข้อสอบนอกหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการ • "จาตุรนต์" ยืนยันเน็ตปี 2550 สอบ A-NET ต้องมีข้อสอบอัตโนมัติให้ สทศ. เป็นผู้จัดสอบในระบบทั้งหมด ไม่ให้ ทปอ. ดำเนินการอ้างกฎออกข้อสอบนอกหลักสูตร จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว ด้าน "วันชัย" แจงยังไม่พร้อมคิดต้องหาวิธีกับ ทปอ. อีกครั้งก่อน อ้างเวลากระชั้นชิดเลยต้องเลือกวิธีการที่ทำให้สังคมเกิดความเชื่อถือในผลสอบ 100% อีกทั้งจะเป็นข้อสอบปรนัยที่คิดวิเคราะห์อีกด้วย

หลังจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำระบบรับตรงและระบบแอดมิชชันออกมาให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของคณะทำงานว่า การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) ในปีการศึกษา 2550 นี้ จะใช้การสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว และเว้นวรรคการใช้ข้อสอบอัตนัยไว้ก่อน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า ถึงแม้ว่าทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะมีสิทธิในการจัดสอบ A-NET เพราะตามพระราชบัญญัติการแต่งตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะกำหนดหน้าที่ในการทำงานเพียงแต่จัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป แต่ตนคิดว่าการจัดสอบ A-NET น่าจะมีการวัดผลที่ใช้ข้อสอบแบบอัตนัยรวมอยู่ด้วย และควรให้ สทศ. เป็นผู้จัดสอบ A-NET เช่นเดิม

นายจาตุรนต์ได้ให้เหตุผลว่า ถ้าให้ ทปอ. เป็นผู้จัดสอบ A-NET ก็อาจมีการออกข้อสอบที่นอกเหนือจากหลักสูตร ทำให้การปฏิรูปการศึกษาที่ สอ. ทำมานั้นไม่สัมฤทธิ์ผล อีกทั้ง สอ. เองก็จะไม่สามารถกำกับดูแลระบบการเรียนการสอนให้เป็นตามนโยบายการปฏิรูปฯ ได้ โดยทั่วไปขณะนี้สถาบันทดสอบระหว่างชาติหลายแห่งก็หันมาใช้ระบบการทดสอบเป็นอัตนัยกันเกือบหมดแล้ว ซึ่งถ้าระบบการคัดเลือกเยาวชนเข้ามหาวิทยาลัยไม่มีการใช้ข้อสอบอัตนัย ก็อาจทำให้ได้เด็กไม่มีคุณภาพ

ภาพหรือคิดวิเคราะห์ที่ไม่เป็นได้ ดังนั้นตนจึงได้หารือกับ นายภาวิฑูรย์ ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งนายภาวิฑูรย์ได้เห็นพ้องกับตนทุกประการ และชวนให้นายภาวิฑูรย์ไปเจรจาชี้แจงกับ ทปอ. ในการประชุมวิสามัญที่จะถึงนี้ (5 สค.) ในเรื่องดังกล่าว

"เรื่องการรับตรงก็เช่นกัน ผมคิดว่าถ้าไม่มีก็จะดีมาก เพราะความจริงแล้วเราใช้แค่ผลการเรียนของเด็ก ร่วมกับการทดสอบที่ได้มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้ว" รัชชภากร รมว.ศษ.กล่าว

ด้าน รศ.ดร.วันชัยกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า ความคิดเห็นเรื่องการสอบ A-NET จะไม่มีการสอบแบบอัตนัยหรือไม่ยังไม่ถึงขั้นสิ้นสุด เพราะจะต้องมีการทำความเข้าใจในการประชุม ทปอ. อีกครั้งหนึ่ง และที่คิดว่าจะไม่เอาการสอบอัตนัยเข้าใช้ในการสอบ A-NET ในปีหน้าก็เพราะว่าด้วยเวลาอันจำกัดกระชั้นชิด จึงต้องหาทางให้ความเชื่อมั่นกับสังคมให้ได้ 100% ถึงความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในการสอบที่จะถึงนี้ บวกกับการออกข้อสอบแบบปรนัยที่เน้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์

นั้นสามารถทำได้แล้ว จึงไม่มีปัญหา

"การใช้ข้อสอบอัตนัยแล้วให้คนตรวจต้องใช้เวลามาก ไม่สามารถตรวจทานให้รอบคอบในระยะเวลานั้นสั้น อีกทั้งถ้าใช้เครื่องก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ระยะหนึ่งเพื่อให้สังคมเชื่อถือในความถูกต้องและยอมรับได้อย่างแท้จริง ผมก็คิดว่าการใช้ข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียวก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง เพราะยังเกิดความผิดพลาดอีกครึ่งสังคมก็จะหมดความเชื่อถือต่อระบบแอดมิชชันได้"

อิสระภาพแห่งความคิด

ไทยโพสต์

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปชอ